



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ที่ ๔๘๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง การมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
และเป็นการกระจายอำนาจในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ประทัดบุ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๐ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

๑. นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่ง  
เลขที่ ๖๘-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

๒. นางสุมิตรา ดวงใจดี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่  
๖๘-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ในกรณีที่ผู้อำนวยการกองคลังไม่สามารถ  
ปฏิบัติราชการได้

๓. นายพิเชฐ บุญเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๖๘-๓-๐๕-  
๔๗๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ในกรณีที่ผู้อำนวยการกองช่างไม่สามารถปฏิบัติ  
ราชการได้

๔. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สัชชานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่  
๖๘-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในกรณีที่  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  
โดยเคร่งครัด และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ ทั้งนี้ ให้สรุปผลการปฏิบัติราชการ  
และรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางงเขมานันท์ ขบวนฉลาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ